

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนมีการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแผนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม โดยการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรให้เป็นผู้นำ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

แนวทางหรือการดำเนินงาน มีการพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศงานด้านบริหารงานบุคคล ส่งเสริมครูและบุคลากรให้เป็นผู้นำ มีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ และ ๔ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยขยายผลการอบรมจากครูแกนนำ วิทยากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม





การอบรมการผลิตสื่อการสอนด้วย AI งาน DLIT โรงเรียนพะเยาพิทยาคม



การอบรมการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบเกม งาน DLIT โรงเรียนพะเยาพิทยาคม



โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับบุคลากรในสังกัด ให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ





ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้ออกรายการ แม่ญิงบ้านเฮา ณ "พะเยาทีวี"
สถานีโทรทัศน์ จ.พะเยา อ.อุบล กุลศรี ผู้ดำเนินรายการ ได้ให้โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้ถ่ายทอดการ
ดำเนินงานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมร่วมรายการ



แผนการ/โครงการ/กิจกรรม การจัดการเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นครู

แนวทางหรือการดำเนินงาน มีการจัดอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การให้ความรู้และเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

การพัฒนาบุคลากรก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ แจ้างภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ



การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม การพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรที่เข้มแข็งในศตวรรษที่ ๒๑



การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา





